



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. กยท.-THAITEXซื้อ-ขายน้ำยางสด	ข่าวสด
2. 'หอค้า'ฝาก6ข้อกระตุ้นศก. การบ้านรบ.ใหม่	มติชน
3. คอลัมน์: คิดเห็นShare: คาด GDP ไทย 2Q-3Q จะโตต่อเนื่อง	มติชน
4. ฝืนหรือเปล่า กมธ.จีฬาพัฒนา-แบงก์ชาติ ลดหนี้ครัวเรือนเหลือ 80% ของจีดีพี...	ผู้จัดการสัปดาห์ 360 องศา
5. เบาทใจน้ำไม่ท่วมใหญ่อิทธิพลลานีญาอ่อน	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
6. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ชวนซื้อตลาดต้องชม	ข่าวสด
7. ระยองจัดมหกรรมแก๊หนี้ 'ไกลเกลี่ยกว่า 7,000 ราย	แนวหน้า
8. 4ตัววัด...นำห่วงปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย วิรไท สันติประภพ ยันดิจิทัล...	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: จับประเด็น: 'คลัง'โชว์อู่มแก้หนี้นอกระบบแล้ว1.65หมื่นราย	ไทยโพสต์
10. รัฐปั้นโมเดล "ตลาดนัด" เสริมอาชีพ สร้างรายได้ตลาดกลางคืน อู่ฟู	ผู้จัดการสัปดาห์ 360 องศา

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 17 สิงหาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12316

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 15.06

Ad Value: 16,566

PRValue (x3): 49,698

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.-THAITEXซื้อ-ขายน้ำยางสด

กยท.-THAITEXซื้อ-ขายน้ำยางสด

นายสุพัทธ์ณ์ ต่างวิริยกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเดินหน้านับเคลื่อนการซื้อขายน้ำยางสด EUDR อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม หลังจาก กยท.เริ่มถือออฟ เปิดตลาดซื้อขายน้ำยางสด EUDR ผ่านระบบ Thai Rubber Trade (TRT) ของ กยท. ไปตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ส.ค. กยท.ลงนามความร่วมมือทางด้านธุรกิจกับนายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรับเบอร์ดาเท็กซ์กรุ๊ป (THAITEX) หนึ่งในผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำยางขึ้นธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางรายสำคัญของไทย ในการซื้อขายน้ำยางสด EUDR ซึ่งกยท. จะรวบรวมน้ำยางสด EUDR จำนวน 5,000 ตัน/เดือน จากจุดรวบรวมน้ำยาง และกลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. ที่ขายผ่านระบบ TRT ส่งมอบให้กับบริษัท โดย กยท.จะตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิตยาง และประเมินความเสี่ยงตามกฎระเบียบ EUDR ก่อนออกเอกสารข้อมูลการซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อได้อย่างถูกต้อง

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ราคาขางมีเสถียรภาพในระยะยาว อีกทั้งสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับราคาที่เป็นธรรมอย่างแน่นอน ทั้งนี้ กยท.เตรียมขยายความร่วมมือกับบริษัทเอกชนอื่นต่อไปในอนาคต

'หอคำ' ฝาก 6 ข้อ กระตุ้นศก. การบ้านรบ.ใหม่

หันไทยดีดพรวด 13 จุด รับข่าวดีได้นายกฯ เร็ว สอท. เชื่อมือคนรุ่นใหม่ อสังหาฯ จีโนม 'อีอีซี' ต่อ

ปธ.หอการค้าไทยยินดี 'อึ้ง' นั่งนายกฯ ใหม่ ฝาก
การบ้านด่วน 6 ข้อ รีบแก้ปากท้อง (อ่านต่อหน้า 7)

หอคำ

สอท. มองคนรุ่นใหม่ นั่งนายกฯ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายเกรียงไกร
เชียรบุญกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงกรณี น.ส.
แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
(พท.) แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค
พท. ถูกเสนอในการประชุมสภา นัดพิเศษ
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีว่า เป็นเรื่องที่น่าพอใจได้
ตามกติกา เมื่อผลออกมาเช่นนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ
มาก มองในมุมการเมือง น.ส.แพทองธารเพิ่ง
เข้าสู่ทางการเมือง แต่ถ้ามองอีกมุมถือเป็น
คนรุ่นใหม่ ถึงแม้จะอ่อนประสบการณ์ แต่ก็
มีผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือผลักดันอย่างเต็มที่
นายเกรียงไกรกล่าวว่า การที่คนรุ่นใหม่ได้
ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี อาจทำให้พรรค
พท. ถูกเติมเต็มเรื่องกลุ่มผู้สนับสนุน อาทิ
ฐานเสียงคนรุ่นใหม่ และเป็นโช้ช็อกกลางที่ดี
สำหรับการสื่อสารระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า
ได้ดี คิดว่าจะช่วยดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมใน
พรรคได้มากขึ้น และกลายเป็นจุดแข็งอย่าง
หนึ่งในอนาคต ปัจจุบันการเมืองไทยที่เปลี่ยน

รูปแบบไปมาก ฉะนั้นการมีแกนนำเป็นคนรุ่นใหม่
พรรค พท. จะดูมีพลัง กระฉับกระเฉง อาจจะ
มีแนวคิดใหม่ ที่เป็นการเมืองที่ทันสมัย

ล้มดิจิทัลต้องมีมาตรการแทน

นายเกรียงไกรกล่าวว่า กรณีโครงการเงิน
ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ควรจะมีต่อไป
หรือไม่นั้นไม่สามารถตอบได้ แต่เป็นโครงการ
เรื่องของพรรค พท. และเป็นโครงการที่คน
คัดค้านไม่น้อย ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลชุดใหม่ไม่ทำ
โครงการต่อ ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร พรรค
พท. ต้องทำความเข้าใจให้กับคนที่คาดหว้ง
และได้ลงทะเบียนรอเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว
หลายสิบล้านคน ต้องหามาตรการอื่นทดแทน
ส่วนหากเลือกจะไปต่อ ก็ดำเนินการตามแผน
เดิมที่วางไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือถ้าเกิด
ยกเลิกโครงการ ก็ต้องออกมาตอบคำถามกับ
ผู้ที่มาลงทะเบียนไว้

"ในฐานะภาคเอกชน ส.อ.ท.อยากให้อัดตั้ง
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่เร็วที่สุด เพื่อกลับ
มาบริหารบ้านเมืองต่อ ขณะนี้ปัญหาในด้าน
เศรษฐกิจก็รุนแรงทุกด้าน และรอการแก้ไขโดย
ด่วนอยู่ และอยากเห็นการเมืองที่มีเสถียรภาพ
หนึ่ง มีความต่อเนื่อง เพื่อไม่ทำให้นักลงทุนภาค

เอกชนทั้งไทยและต่างประเทศรู้สึกไม่มั่นใจ
ไม่แน่นอน เกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย
ตลอดเวลา แบบนี้จะไม่เป็นผลดีต่อการลงทุน
และการทำธุรกิจ" นายเกรียงไกรกล่าว

แนะรบ.ใหม่เร่งกระตุ้นศก.ทุกมิติ

นายอชิป พีधानนท์ นายกิตติมศักดิ์
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า กรณี
โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตวงเงิน 4.5 แสน
ล้านบาท จะไม่ได้รับการเดินหน้าต่อหรือไม่
ไม่มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย เพราะ
ปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว โครงการนี้ใช้เงินจาก
งบประมาณประจำปีมาดำเนินการ โดยปกติ
ภาครัฐมีการเบิกจ่ายของอยู่แล้ว ไม่ใช่ใช้แหล่ง
เงินใหม่เติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพียงแต่
เป็นการเปลี่ยนที่หมุนเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการนี้เท่านั้น หากไม่มีก็ยังมีงบประมาณ
ปี 2567-2568 ที่จะถูกผลักดันออกมาอยู่แล้ว

"รัฐบาลใหม่ต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้นใน
ทุกหมวดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุน
ภาครัฐและเอกชน การบริโภค การท่องเที่ยว
เน้นทำภาพใหญ่ก่อน เพื่อให้นักลงทุนมีความ
เชื่อมั่น จากนั้นค่อยลงรายละเอียดปลีกย่อย
แต่ละเซ็กเตอร์ ที่สำคัญต้องเชิuhnักลงทุน
ต่างประเทศและของไทย มาหารือรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการของผู้ลงทุน ติดขัดตรง
ไหน และยังขาดอะไร" นายอชิปกล่าว

นายอชิปกล่าวว่า รัฐบาลใหม่ต้องเร่งการ
ลงทุนการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้เป็น
ตามแผน เช่น รถไฟฟ้าสายใหม่เพื่อให้เกิดการ
จ้างงาน หากเดินหน้าได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
รวมถึงให้เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่
ยังล่าช้า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใส่เม็ดเงินการลงทุน
ไปมากแล้ว ต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วพื้นที่อีอีซี
เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและมีศักยภาพในการดึง
นักลงทุนเข้ามายังประเทศไทย ส่วนโครงการ

แลนด์บริดจ์ต้องรอดนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่ จะเดินหน้าต่อหรือไม่ มองว่าเป็นโครงการที่ยังไกลตัว น่าจะเร่งอื้อซีให้สำเร็จมากกว่า

หอคำชี้การเมืองนั่งลงทุนไม่สะดุด

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห้งอนาคต เปิดเผยว่า หากน.ส.แพทองธารได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 31 จะเรียกความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง ส่วนตอนนโยบายและโครงการที่นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ทำไว้ก่อนหน้านั้น โดยแนวทางนโยบายจะยังคงสอดคล้องกัน ไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบนโยบายไปโดยสิ้นเชิง

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า สิ่งที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญที่สุดคือการค้าการลงทุนโดยเฉพาะจากต่างประเทศต้องต่อเนื่องไม่มีสะดุด เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายของภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อนำอุตสาหกรรมสิ่งใหม่ๆ เข้ามา และไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุน ถ้าการเมืองนิ่ง โอกาสที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุนจะชัดเจนขึ้น ด้านนโยบายยังเหมือนเดิมในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุน เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติยังคงสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเหมือนเดิม

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเดินหน้าไปในระดับหนึ่ง แต่จากกระแสข่าวจะมียกเลิกโครงการ เชื่อว่าถึงไม่มีการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต รัฐบาลยังมีแนวทางอื่นอีกมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การส่งออก การส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องและการท่องเที่ยว งบประมาณปี 2568 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี 2567 ได้ ต่อให้ยกเลิกจริงก็ไม่ได้ส่งผลเศรษฐกิจไทยนัก

หวังได้นายกาใหม่ส่งผลดีตลาดทุน

นายรักพงศ์ ไชยศุกรากุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประเมินภาพรวมตลาดทุนไทยในประเด็นกรณีมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ มีโอกาสสูงขึ้นไป รัฐบาลใหม่จะปรับนโยบายกระตุ้นการบริโภคให้เข้าถึงง่ายขึ้น แต่ต้องติดตามความชัดเจนหลังมี ครม.ใหม่ น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มการบริโภค รวมทั้งหุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีโลกบวกแรงน่าจะส่งผลดีในเชิงจิตวิทยาของหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทยได้

นายรักพงศ์กล่าวว่า เรื่องที่ต้องติดตามต่อเนื่อง เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2567 เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดเนื่องจากมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ถือเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐา แต่เมื่อหลุดจากนายกฯแล้ว ต้องมาติดตามต่อว่านายกฯคนใหม่จะสานต่อดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไร รวมถึงจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในส่วนของการลงทุน มองว่าตลาดหุ้นไทยยังไซด์เวย์ ต้องชะลอการเข้าเทรดดัชนีกลุ่มท่องเที่ยวไปก่อน ดูเหมือนราคาหุ้นจะเสียโมเมนตัมในระยะสั้น แต่ให้รอจังหวะกลับมาใหม่ เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งเน้นหุ้นในธีมเศรษฐกิจโลกเติบโตดี หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2567 ออกมาดี

หอคำฝากนายกาอิงพื้น6เรื่อง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สภามิตรเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนายกาอย่างรวดเร็วจนหลังจากนี้เป็นขั้นตอนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จบกระบวนการตามกฎหมายแล้วเสร็จ จะเป็นส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาได้อย่างรวดเร็ว

นายสนั่นกล่าวว่า สำหรับมุมมองเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น ยังต้องการการฟื้นตัวอย่างเร่งด่วน 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1.รักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเอื้อต่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเป็นตามเป้า 36-37 ล้านคน รวมถึงรณรงค์ “เมืองน่าเที่ยว” รวมถึงกระจายการลงทุนไปเมืองรองนาร่อง 10 จังหวัด

3.เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ ให้ส่งออกของไทยขยายตัวได้ในช่วงที่เหลือไม่ต่ำกว่า 2% 4.เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ให้กระจายไปทุกภูมิภาค จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างเด่นชัด และเร่งจัดหางบประมาณปี 2568 ให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลา 5.แก้ไขปัญหาลูกหนี้ประชาชน ทั้งเยียวยาและการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการปกป้องและ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่เดือดร้อนจากสินค้าเงินที่ทะลักเข้ามา 6.พรรคร่วมรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ซึ่งมีหอการค้าทุกจังหวัดพร้อมทำงานร่วมกับภาครัฐ

สานต่องานเก่าเร่งบีเอ็มจีดีพีโต3-5%

“การมีนายกฯเร็วทำให้ประเทศไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งภาคเอกชนมองว่าทำให้เรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้เร็ว ส่วนการมีนายกฯหญิงที่อายุน้อยนั้น ขึ้นอยู่ที่การแสดงความเป็นผู้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินหลังจากนี้ และอยากเห็นการทำงานเป็นที่ระหว่งพรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การทำงานของ ครม.ชุดใหม่ มีเอกภาพและเสถียรภาพ” นายสนั่นกล่าว

นายสนั่นกล่าวว่า รัฐบาลชุดใหม่ต้องสานต่อมาตรการของอดีตนายกฯเศรษฐา โดยเฉพาะการเปิดประตูการค้า การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ มีการกำหนดกระทรวงหรือผู้รับผิดชอบขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องขอพตทวาเวอร์ ซึ่งเป็นเรื่องประเทศไทยได้เปรียบและสามารถจะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของไทยได้ จึงควรเดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่อง รวมถึงการดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้ ตลอดจนปัญหาต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ยังสูง กฎหมายที่ล่าช้าไม่เอื้อต่อการลงทุน

“ส่วนเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องแก้ไข นอกจากที่รัฐบาลจะเป็นเชลล์แมนแล้วก็ต้องปิดการขายให้ได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีจีดีพีโตเฉลี่ย 2% ต่ำกว่าศักยภาพและไม่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ดังนั้น ในระยะกลางและระยะยาว เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องวางกลยุทธ์ทำให้จีดีพีไทยโตไม่ต่ำกว่า 3-5% ต่อปี” นายสนั่นกล่าว

หุ้นไทยบวก13จุดรับ‘อิงอิง’

ผู้สื่อข่าวรายงานภาวะหุ้นวันที่ 16 สิงหาคม ว่า หุ้นเคลื่อนไหวในแดนบวก เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,289.84 จุด ก่อนปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,303.00 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 13.16 จุด หรือบวก 1.02% โดยดัชนีทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,305.03 จุด และทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,295.35 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 17 สิงหาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16960

หน้า: 1 (ขวา), 7

Col.Inch: 120.41

Ad Value: 144,492

PRValue (x3): 433,476

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ทองคำ' ฝาก 6 ข้อกระตุ้นศก. การบ้านรบ.ใหม่

35,657.72 ล้านบาท

นายณัฐพล คำตาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ดัชนีหุ้นเคลื่อนไหวในแดนบวก ตอบรับต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศที่เริ่มคลี่คลายลง จากการเลือกนายกฯ คนใหม่อย่างรวดเร็ว ทำให้เห็นแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม Domestic Play พื้นตัวได้โดดเด่น ยังต้องติดตามเฝ้าหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ รวมถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

นายณัฐพลกล่าวว่า หุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มธนาคารและไฟแนนซ์ปรับขึ้นหลังแนวโน้มการเมืองในประเทศคลี่คลายลง เนื่องจากมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยายตัวได้มากขึ้น พร้อมกับการลงทุนในภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อและการกู้ยืมเติบโตตามไปด้วย รวมถึงหุ้นกลุ่มค้าปลีกพื้นตัวเด่นหลังจากราคาปรับลงแรงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลเรื่องนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่อาจถูกยกเลิก แต่เมื่อมีมติให้น.ส.แพทองธารเป็นนายกฯคนใหม่ ทำให้ราคาหุ้นพื้นตัว โดยตลาดมองว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามมา

คาด GDP ไทย 2Q-3Q จะโตต่อเนื่อง



ผู้สื่อข่าวฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI

บทความ “คิด เห็น แชร” ฉบับนี้ผมจะแชร์งานวิจัยของ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่คาดการณ์แนวโน้มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย หรือ GDP ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรายงาน GDP 2Q/2567 ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ บล.เคจีไอฯ คาด GDP 2Q/2567 จะขยายตัวบวก 2.8% YoY แรงตัวขึ้นจากบวก 1.5% YoY

ใน 1Q/2567 และแนวโน้ม GDP 3Q/2567 มีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจาก 2Q/2567

ปัจจัยบวกที่ช่วยให้ GDP 2Q/2567 ขยายตัวเด่น คือ 1.การใช้จ่ายภาครัฐใน 2Q/2567 แตกต่างจากหลายไตรมาสที่ผ่านมา ที่เป็นปัจจัยลบถ่วงอัตราการขยายตัว GDP แต่หลังจากรัฐบาลสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2567 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายนเป็นต้นมา ส่งผลให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนให้คาดการณ์ว่า GDP 2Q/2567 ถึง 2Q/2568 จะสามารถกลับมาขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ

2.การบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง แต่เป็นการขยายตัวในอัตราที่เริ่มชะลอตัวลงเนื่องจากฐานที่สูงขึ้น หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ประกอบกับแรงซื้อ



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 17 สิงหาคม 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16960

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 80.09 Ad Value: 96,108

PRValue (x3): 288,324

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: คิดเห็นShare: คาด GDP ไทย 2Q-3Q จะโตต่อเนื่อง

ในประเทศที่ซบเซาลงมาก เนื่องจากฐานการเงินของคนในประเทศไทยมีแนวโน้มแยกลงสะท้อนจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

3.ดุลบัญชีเดินสะพัด 2Q/2567 เกินดุล 9.365 หมื่นล้านบาท (2.552 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1Q/2567 ที่เกินดุล 9.359 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 2.612 พันล้านดอลลาร์)

4.ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 2Q/2567 เพิ่มขึ้น 1.0% เทียบปีต่อปี สะท้อนการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นในระดับต่อเนื่องจากการใช้กำลังการผลิตโดยรวมเฉลี่ยอยู่เพียงแค่ 57.8% อย่างไรก็ตามก็ตีปัจจัยลบที่ถ่วงการขยายตัว GDP 2Q/2567 คือ ผลผลิตภาคการเกษตรลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งและร้อนมากจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 3Q /2567 คาดว่าปัจจัยหนุนจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ จะยังเป็นปัจจัยหนุนให้ GDP 3Q/67 เติบโต YoY ได้ต่อเนื่อง เนื่องจากฐานที่ต่ำในปีก่อน และการเร่งเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณ คือ ช่วงเดือนกันยายน และสำหรับ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 คาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากเดือนกันยายนเป็นไปต้นไป อย่างไรก็ตาม ต้องดูผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 ที่จะมีต่อการนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ในครั้งถัดไป

กลับมาที่มุมมองด้านการลงทุน เมื่อพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของ GDP ไทย ที่คาดว่าจะเห็นการขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องใน 2Q/2567-3Q/2567 รวมทั้งปัจจัยบวกจากต่างประเทศ คือการเริ่มต้นวัฏจักรลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 เป็นต้นไป โดยนักเศรษฐศาสตร์ บล.เคจีไอฯ คาดว่าวัฏจักร

การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ถึง 2.0% ในช่วงปี 2567 ถึงปี 2568 กล่าวคือ การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในช่วงที่เหลือของปีนี้ อาจลดได้ถึง 0.75-1.0% และในปี 2568 อีกราว 1.0-1.25%

ในส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย คาดว่าจะเริ่มต้นวัฏจักรการปรับลดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกในปี 2568 และคาดว่าจะมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ถึง 1.0% ในช่วงปี 2568 วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงนี้เองจะเป็นอีกปัจจัยบวกที่จะหนุนให้เกิดเม็ดเงินลงทุนรอบใหม่เข้าสู่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging market รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย และรวมไปถึงผลบวกในเชิงปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยลดรายจ่ายอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจดทะเบียน

สำหรับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ผมประเมินว่า Valuation ในปัจจุบันที่ถูกมาก หุ้นพื้นฐานดีหลายตัวกลับไปซื้อขายในระดับ Price to book (PBV) ที่เทียบเคียงได้กับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีต แม้แต่ดัชนี SET index เองที่ปัจจุบัน PBV ต่ำเพียงราว 1.2 เท่า ใกล้เคียงกับวิกฤตโควิด-19 (ปี 2563) ซึ่ง PBV ของ SET index ต่ำสุดที่ราว 1.1 เท่า ในช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 ผมจึงประเมินว่า ตลาดหุ้นไทยปัจจุบันที่ต่ำกว่า 1,300 จุด น่าจะไถ่ผ่านจุดต่ำสุดของวัฏจักรรอบนี้แล้วหนุน โดยการขยายตัวของ GDP ไทยที่จะเริ่มทยอยปรับดีขึ้น วัฏจักรดอกเบี้ยขาลง และรวมไปถึงเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย จากกองทุนวายุภักษ์ มูลค่าราว 1 แสนถึง 1.5 แสนล้านบาท

คาดว่าจะเริ่มขายหน่วยลงทุนในเดือนกันยายน 2567 จึงเป็นโอกาสในการเข้าทยอยสะสมหุ้นไทย สำหรับนักลงทุนระยะกลาง (ช่วง 3-6 เดือนจากนี้)

ผันหรือเปล่า กมธ.จีสภาพัฒนา-แบงก์ชาติ ลดหนี้ครัวเรือนเหลือ 80% ของจีดีพี ภายในปี 70

หนี้ครัวเรือนปัญหาที่ถ่วงรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กำลังเข้าใกล้สถานการณ์วิกฤตขึ้นเรื่อยๆ

จากรายงานผลการพิจารณาคณะกรรมาธิการเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน และปัญหาค่าครองชีพสูง ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ สภาผู้แทนราษฎร ได้นำเสนอที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา พบว่า

ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในสัดส่วนของสินเชื่อ ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตมากที่สุด รวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ด้วย อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการเป็นหนี้ของประชาชนที่เป็นไปในลักษณะของการมีความพร้อมที่จะก่อหนี้ได้ง่าย และเร็วขึ้น โดยเริ่มก่อหนี้ตั้งแต่อายุประมาณ 25-29 ปี ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่นำไปสู่แหล่งเงินทุนหรือเงินกู้ได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และยังมีอัตราการเกิดหนี้เสีย (NPL) มากที่สุดอีกด้วย โดยหากวิเคราะห์จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์พบว่าหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยมีลักษณะ ดังนี้

1) มีการกระจุกตัวอยู่ในสัดส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค่อนข้างสูง เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต การนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

2) คนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่มีมูลหนี้ค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดวิกฤต จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลให้มีการก่อหนี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย จึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน

3) คนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เร็วขึ้น และเป็นหนี้ระยะเวลานาน และเป็นหนี้เงินแก่

4) สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อประเภทที่มีสัดส่วนหนี้เสียสูงที่สุด และโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ขอสินเชื่อที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ซึ่งเป็นวัยเริ่มทำงาน

5) ปัญหาหนี้ครัวเรือนมีความแตกต่างกัน เนื่องจากปัจจัยด้านอายุ อาชีพ และบริบทด้านพื้นที่อย่างชัดเจน โดยกลุ่มประชาชนที่อาจเป็นหนี้ได้มากที่สุด คือ เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย

6) ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังพึ่งพาหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบสูง โดยมีสาเหตุ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

7) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายแก้หนี้ หากไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง และสร้างปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาว

โดยในประเด็นของหนี้สินภาคครัวเรือนในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพรับราชการพบว่า กลุ่มที่มีหนี้สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด เนื่องจากข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงด้านรายได้และสวัสดิการสูงที่สุด ถึงแม้ว่ารายได้อาจไม่สูงมากนัก แต่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่าย

กรณีหนี้สินของเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความต้องการเงินลงทุน ในการประกอบอาชีพ เช่น เครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตร ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เป็นต้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรมีรายได้ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความต้องการสินค้าของตลาดในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตเช่นกัน

ประเด็นปัญหาสำคัญอีกประการคืออาชีพเกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอนทำให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ยาก ทำให้มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ และต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง รายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ต้องชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายวัน ไปเรื่อยๆ จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้หมด

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ที่น่าสนใจ เช่น

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ควรหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เพื่อกำหนดและเผยแพร่เป้าหมายตัวชี้วัดในการลด/แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนในระยะสั้น และระยะปานกลางให้ชัดเจน เช่น สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนต่อ GDP ควรอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของ GDP ภายในปี พ.ศ. 2570 (ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 91.3) เป็นต้น

ทั้งนี้ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้หน่วยงานและสถาบันการเงินต่างๆ ได้เห็นเป้าหมายการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนให้ได้ผลอย่างจริงจังและยั่งยืน

- ธปท.ควรบูรณาการการกำกับดูแล ติดตาม และสนับสนุน



การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของหน่วยงานต่างๆ หลายภาคส่วน เนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายเฉพาะและแนวทางการทำงานเป็นของตนเอง ทำให้การแก้ไข ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนจึงดำเนินการได้ไม่คืบหน้าเท่าที่ควร

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ ธปท.ควรร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจที่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน เช่น ศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนแห่งชาติ มีระยะเวลาทำงานภายใน 5 ปี เป็นต้น

- ธปท.ควรเร่งเปิดช่องโหว่ในการกำกับดูแลสินเชื่อที่ยังมีอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการหารือ/ดำเนินการควบคู่กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานเดียวกัน หรือการกำกับดูแลสินเชื่อเข้าชื่อให้มีความเป็นธรรมสำหรับประชาชน

- ธปท.ควรพิจารณาเปิดรูปแบบสินเชื่อและบริการทางการเงินแบบใหม่ๆ เช่น P2P Lending, Virtual Banking เป็นต้น โดยควรมีกติกาที่จะส่งเสริมให้ผู้เล่นรายใหม่ เข้ามาในตลาดมากกว่าจะเป็นการขยายบริการของผู้เล่นรายเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะบริการสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลังควรพิจารณาเสนอให้กระทรวงการคลัง ยกเว้น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่มีความจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ยารักษาโรค ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ ผ้าอนามัย เป็นต้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ ในการดำรงชีวิตให้ประชาชน

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรเป็นเจ้าภาพหลัก ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตร ซึ่งมีปัญหาที่ใหญ่มากทั้งในส่วนของหนี้เสีย และหนี้สินเรื้อรังที่ไม่สามารถปิดจบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระหนี้สินสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่สูงอายุ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลายมาตรการควบคู่กันไป ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร หรือการจัดการบริหารทรัพย์สินของเกษตรกร

- ธ.ก.ส.ควรเร่งกำหนดมาตรการในการพักชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับเกษตรกรประมาณ 200,000 รายที่เป็นหนี้ที่มีปัญหาและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ได้ (มีหนี้สินรวมมากกว่า 300,000 บาท) โดยเร่งด่วน

- ธ.ก.ส.ควรปรับวิธีการชำระหนี้ให้มีความยืดหยุ่นตามกระแสรายได้ของเกษตรกรแต่ละประเภท และให้มีการตัดลดเงินต้นทุกครั้งที่มีการชำระหนี้ (ตามกระแสรายได้ของเกษตรกร) เพื่อตัดลดภาระหนี้สินของเกษตรกร

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรกำหนดให้สหกรณ์มีการปรับลำดับการตัดชำระหนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ธปท.กำหนดไว้ คือ มีการตัดลดต้นเงินในทุกครั้งที่ลูกหนี้มีการชำระหนี้

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรหารือกับรัฐบาลในการจัดหาและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ร้อยละ 2-3) ที่จะใช้ในการให้สหกรณ์ต่างๆ ปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงการรวมหนี้ให้กับสมาชิก เพื่อให้สหกรณ์สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และมีภาระในการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรเน้นย้ำให้สหกรณ์ที่ใช้ระบบ

การตัดชำระหนี้จากเงินเดือนจะต้องยึดมั่นในแนวทางการตัดชำระหนี้เพียงไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนลูกหนี้ (หรือรายได้ในแต่ละเดือนของลูกหนี้) เพื่อให้ลูกหนี้สามารถมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี และยังคงมีโอกาสในการเป็นหนี้นอกระบบอีกด้วย และควรคำนวณศักยภาพการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากฐานของรายได้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น ไม่ควรนำสินทรัพย์ที่ (คาดว่า) จะตกทอดแก่ทายาท มาเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงสินเชื่อ และใช้ในการคำนวณสินเชื่อที่จะให้แก่ลูกหนี้

ซึ่งรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการธิการทั้งหมดนี้ที่ประชุมสภา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม มีมติเห็นด้วย และให้ส่งรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการไปยังคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดำเนินการต่อไป ■

เบบบางน้ำไม่ท่วมใหญ่อิทธิพลลานีญาอ่อน

‘เสรี’แนะเตือนภัยตำบลอพยพทัน-จี้รัฐบาลรับมือแล้งปี68

‘เสรี’ มหาวิทยาลัยรังสิต ลั่นสบายใจได้ปี 2567 น้ำไม่ท่วมใหญ่เหมือนปี 2554 แต่จะท่วมจุดที่ท่วมซ้ำซาก วอนรัฐบาลเตือนภัยระดับตำบล

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยในงาน Thai GIS User Conference 2024 จัดโดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ว่า ประมาณ 4 เดือนสุดท้ายของปี 2567 ไทยไม่ต้องกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากอิทธิพลของลานีญา เพราะขณะนี้อิทธิพลของลานีญาจะเป็นเพียงลานีญาอย่างอ่อนถึงปานกลาง คือ มีฝนตกประมาณ 10% ของค่าเฉลี่ย หรือสถานการณ์น้ำท่วมจะคล้ายกับปี 2565 ท่วมในที่เคยท่วม อาทิ ออยุธยา อ่างทอง เป็นต้น

“ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมใหญ่ เพราะหากน้ำจะท่วมหนักเหมือนปี 2554 มีน้อยกว่า 30% เพราะหากน้ำจะท่วมหนักฝนต้องตกมากกว่า 30% ของค่าเฉลี่ยหรืออากาศกลางต้องตกมากกว่า 20% ของค่าเฉลี่ย สบายใจได้ไม่ท่วมใหญ่แน่ แต่กังวลน้ำรอระบายในกรุงเทพมหานคร ต้องจับตาสถานการณ์ฝนหากตกเกิน 60 มิลลิเมตร แชนันๆ โอกาสน้ำท่วมจากการรอระบายเกิดแน่”

นายเสรีกล่าวว่า ปี 2567 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลเอลนีญา

เมื่อต้นปี ทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรเสียหายจำนวนมาก แม้ผลผลิตสินค้าเกษตรจะมีราคาสูงแต่ไม่มีผลผลิตขาย ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการพยากรณ์ และต้องมีความแม่นยำเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบเตือนภัยต้องแม่นยำและกระจายลงไปในพื้นที่ระดับตำบลหรือหมู่บ้าน เกษตรกรจะได้เตรียมรับมือ เมื่อเกิดน้ำท่วมจะอพยพประชาชนได้ทัน

“ปริมาณน้ำในอ่างของภาครัฐอยากให้เก็บไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ 2-3 ปีข้างหน้า เพราะหลังกลางปี 2568 ไทยจะประสบปัญหาเอลนีญาอีกครั้ง น้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า ระบายน้ำมากไปเพราะกลัวน้ำท่วม ไทยมีประสบการณ์เหมือนสมัยปี 2561 มีน้ำท่วมขอนแก่น หน่วยงานบริหารจัดการน้ำที่เร่งระบายน้ำออกโดยไม่เก็บน้ำ ระบายออกจนหมดถึงเวลาฤดูแล้งก็ไม่มียน้ำใช้ ในต่างประเทศเวลาเขาบริหารจัดการน้ำไม่ให้ต่ำเกิน 80% ของความจุอ่าง”

นายธนพร วุฒิสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี GIS และ Location Intelligence เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือและลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 17 สิงหาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12316

Col.Inch: 6.49

Ad Value: 7,139

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 21,417

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ชวนช้อตตลาดต้องชม



ชวนช้อตตลาดต้องชม

นายวัฒนศักดิ์ เลือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ระหว่าง 19-25 ส.ค. กรมจัดงาน “Village To Town 2024 by DIT” โดยจะยกทัพสินค้าชุมชนเด่นๆ โฉมๆ จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมกว่า 35 แห่ง มาจำหน่ายในเมืองอีกครั้ง หลักประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่แล้ว และในปีนี้อยู่ยิ่งขึ้น โดยจะนำผลไม้สดๆ ตรงจากสวน ผักปลอดภัย และกุ้งสดๆ ตัวโตๆ จากกลุ่มเกษตรกร มาจำหน่ายด้วย ที่ชั้น G เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

ระยองจัดมหกรรมแก้หนี้ ไกลเกลียดกว่า 7,000 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงแรมโกลเด้นซิติ์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 56” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย สร้างการตระหนักรู้การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน นิทรรศการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และการเงินจากภาคีเครือข่ายจำนวน 18 หน่วยงาน การให้บริการไกลเกลียดข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังคำพิพากษา โดยมีการเชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน 7,973 ราย แยกเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง จำนวน 3,083 ราย และหลังมีคำพิพากษาแล้ว 4,284 ราย มีจำนวนทุนทรัพย์รวมกว่า 1,952,988,084 ล้านบาท



ระยอง แก้หนี้ : นายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 56” จัดขึ้นโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง และภาคีเครือข่าย ที่โรงแรมโกลเด้นซิติ์ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

4ตัววัด...นำห่วงปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย วิโรไท สันติประภพ ยันดิจิทัลวอลเล็ตไม่ตอบโจทย์

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แบบ จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ส่งผลต่อภาระทางการเงินการคลังของประเทศที่ต้องแบกรับกับการดูแลคนสูงวัยจากการเบิกสวัสดิการต่างๆ ในขณะที่จำนวนคนงานวัยแรงงานที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศกลับมีจำนวนลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจที่ช้าลง รวมถึงความยากลำบากในการหางานทำสำหรับประชากรในช่วงเวลาที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เพิ่งจะครบ 27 ปี ต้มยำกุ้งมาหมาดๆ สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยอยู่ใน

วิกฤตหรือไม่ และเรายืนอยู่ในจุดไหนของสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกจริงๆ ในเรื่องดังกล่าวนี้ **ดร.วิโรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ** มองว่า ถ้าเทียบกับคำว่าวิกฤตอย่างที่เรเคยเผชิญมาในอดีตอย่างประเทศอื่นๆ เผชิญ คิดว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบนั้น คือไม่ได้มีวิกฤตในเรื่องของสถาบันการเงิน ระบบสถาบันการเงินยังมีความเข้มแข็งระดับหนึ่ง มีกันชนที่รองรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

ในด้านของต่างประเทศซึ่งเป็นต้นเหตุอันหนึ่งของต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ทุนสำรองระหว่างประเทศเรามีไม่เพียงพอ ต้องกู้เงินตราต่างประเทศมาก และเมื่อเจอแรงกระแทก ทำให้อ่อนไหว

เราเซได้ ตอนนั้นระบบอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ มันก็ไม่มีการไหลที่จะทำเศรษฐกิจสามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ วันนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ไม่ได้ขาดดุลบัญชีเงินสะพัดมาก เหมือนกับอดีต เพราะฉะนั้นในแง่เรื่องของเสถียรภาพในเรื่องของต่างประเทศของเราค่อนข้างดี

แต่สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ไทยเป็นกังวลกันมากคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ที่ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน ปัจจัยสำคัญเป็นประเด็นเรื่องของปัญหาโครงสร้างของเรื่องระบบเศรษฐกิจไทย ที่อาจจะไม่มีการปรับโครงสร้างได้อย่างเท่าทัน คือ ในบริบทของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก เราเห็นประเทศที่เมื่อก่อนอาจจะล้ำหลังเรา วันนี้เขาริงตามมาใกล้ๆ เรา หรือเขาอาจจะแซงเราไปแล้ว การปรับเรื่องของโครงสร้างนี้สำคัญ เวลาพูดเรื่องโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ผมจะคิดถึงคำสี่คำ ที่ผมจะพูดอยู่บ่อยๆ และจะใช้เป็นหลักในการพิจารณา ในการมองสถานะโครงสร้างเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม

คำแรกคือ **ผลิตภาพ** โปรดักทิวิตี้ คำนี้เป็นคำสำคัญมากๆ โดยเฉพาะเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนไทยต้องเก่งขึ้น ต้องทำงานและได้รายได้ ได้มูลค่าของเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันผลิตภาพของเรอยู่ในระดับที่ต่ำ ต่อเนื่องมานานโดยเฉพาะในภาคการเกษตร



ดูผลผลิตต่อไร่ของเราเทียบประเทศรอบข้างของเราต่ำมาก ถ้าเราไม่ได้ทำเรื่องที่สำคัญมากๆ อย่างเช่นการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ๆ เรื่องผลิตภาพเป็นโจทย์สำคัญมากๆ

ต้องปฏิรูปการศึกษา

คำที่สองคือ **อินคูลาทีวีตี** หรือการ

กระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เรามีความเหลื่อมล้ำสูงและเหลื่อมล้ำสูงมากขึ้น เวลาที่เศรษฐกิจต้องผ่านภาวะอย่างเช่นโควิด ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตแบบนี้ คนที่อยู่ด้านล่างของพีระมิดจะถูกกระทบแรง เราถึงเห็นปัญหาของประชาชน ที่เห็นครัวเรือนสูงเห็นปัญหาของเอสเอ็มอี ซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้ เศรษฐกิจไทยถ่างยับบนยอดพีระมิด เขาไปไม่ได้ เขามีความสามารถในการยกระดับในการปรับตัวและช่องว่าง แต่ช่องว่างมันห่างกันมากขึ้น

ดร.วิโรไท กล่าวว่า กลไกสำคัญถ้ามองย้อนกลับไปที่จะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ คือ **ระบบการศึกษา** สมัยก่อนถ้าคนต่างจังหวัด ถ้าผ่านระบบการศึกษาที่ดีจะมีบันไดที่จะก้าวผ่านได้ ไปสู่ฐานะที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจ แต่วันนี้เราเห็นว่าระบบการศึกษาของไทยซึ่งเคยเป็นบันไดทางสังคมมีประสิทธิภพน้อยลงมาก ทำให้ช่องว่างยิ่งต่างลูกคนมีเงินก็จะถูกส่งเรียนโรงเรียนนานาชาติ ส่งไปเรียนโรงเรียนไบลิ่งกั๋ว ในขณะที่เราดูคะแนนสอบของโรงเรียนภาครัฐของไทยไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบมาตรฐานต่างๆ มันถดถอยลงไม่ทันเท่ากัน ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญ ฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเป็นคำที่สองซึ่งประเทศไทยจะเห็นได้ชัดว่าโครงสร้างของเราทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำใหญ่ขึ้น

คำที่สามคือคำว่า **ภูมิคุ้มกัน** อิมมูนิตี เราเจอโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมาก คำถามคือ เรามีกันชนรองรับแรงกระแทกมากน้อยแค่ไหน เติยรภาพด้านต่างประเทศของเราค่อนข้างดี เจอปรากฏการณ์ด้านต่างประเทศเราไม่เซมมากเหมือนเมื่อก่อนทุนสำรองของประเทศก็เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันอย่างไรหนึ่ง ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินมีกองทุนเพียงพอ ก็เป็นภูมิคุ้มกันอีกอย่างหนึ่ง ฐานะการคลังของภาครัฐก็เป็นภูมิคุ้มกันเช่นเดียวกัน ก็ใช้ได้ที่ผ่านมา เวลาที่เศรษฐกิจมีปัญหาที่สามารถที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ คือภาครัฐมีกระสุนอยู่ในมือ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันอีกแบบหนึ่ง ภูมิคุ้มกันที่สำคัญ ถ้ามองไปในอนาคต ทางด้านฐานะการคลังจะเจอกับแรงกดดันมากขึ้น เพราะสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุจะสูงขึ้นมาก

เร่งปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

และคำที่สี่ **อแดปทิลิตี** **การปรับตัว** ความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว วันนี้เราเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสามเรื่อง การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ นอกจากไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ หรือหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาทดแทนหลายอาชีพ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ และกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก ถ้า

ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ จะเกิดผลกระทบแรงมาก โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ฐานล่างของพีระมิด

นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่เราพูดถึงกันน้อยมากในประเทศไทยคือ **อแดปเทชันยูโคลเมทเซนจ์** **วิกฤตสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้น** โลกเดือด ซึ่งจะมีผลกระทบในภาคเกษตร ประชากรของประเทศไทยประมาณครึ่งหนึ่งที่อยู่ในครัวเรือนพึ่งรายได้จากการเกษตร ถ้าอุณหภูมิเกินสี่สิบองศาไปสักอาทิตย์หนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อไปกับผลผลิตทางการเกษตร เกิดโรคอุบัติใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีกเยอะมาก ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น เราพึ่งกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของเราอยู่ที่ชายทะเล น้ำ เราพูดกันถึงเรื่องนี้กร่อย กรุงเทพฯ บางทีน้ำประปามีรสกร่อย น้ำกร่อยกำลังไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ ไปถึงอยุธยา ไปถึงพื้นที่เพาะปลูก ขาดแคลนน้ำสะอาด จะเป็นโจทย์ใหญ่ อแดปเทชันยูโคลเมทเซนจ์จะเป็นโจทย์ใหญ่มากที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งรับไว้

ดร.วิโรไท ย้ำว่า เรื่องทั้งหมดไม่ได้แบบว่ามีมาตรการเดียวทำแล้วจะแก้ทุกอย่าง หลายเรื่องพูดเรื่องโครงสร้างจะต้องจัดการมาตรการ เรียกว่าเป็นมาตรการด้านซัพพลายเช่น มาตรการทางด้านเศรษฐกิจมีสองกลุ่มใหญ่ๆ มาตรการจัดการทางด้านดีมานด์กับทางด้านซัพพลาย ทางด้านดีมานด์ เช่น เศรษฐกิจชะลอตัวก็อัดเงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านนโยบายการเงิน ผ่านนโยบายการคลัง ลดดอกเบี้ยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องขึ้น เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว นโยบายการคลังเศรษฐกิจก็อัดฉีดเงินเข้าไปและหวังว่าเงินหมุน และทำให้เศรษฐกิจดี อันนั้นเรียกว่า **นโยบายทางด้านดีมานด์** แต่นโยบายทางด้านดีมานด์ อาจจะช่วยแก้ปัญหาตามวัฏจักรของเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขาลง ก็ใช้อัดทางด้านดีมานด์ ปัญหาที่เราคุยกันสี่คำคือ ปัญหาเชิงโครงสร้างต้องอาศัยมาตรการทางด้านซัพพลายต้องเข้าไปแก้ไขในแต่ละเรื่อง

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของ **ดิจิทัลวอลเล็ตสี่แสนห้าหมื่นล้าน ถือเป็นมาตรการทางด้านดีมานด์** หรือไม่ **ดร.วิโรไท** กล่าวว่า มาตรการซัพพลาย ผนวกตัวอย่างที่ฟังแล้วประชาชนอาจจะบอกว่ามันไกล แต่มีตัวอย่างที่จะเกิดประโยชน์กับทุกคน สามารถทำได้ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเพย์ คิวอาร์โค้ด นี่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณห้าปีที่แล้วนั่นเอง คือกระทรวงการคลัง แเบงก์ชาติเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก และจะยกระดับผลิตภาพของประเทศไม่ใช่ผลิตภาพในระบบการเงินเท่านั้น แต่ผลิตภาพของพวกเราทุกคน เอสเอ็มอีก็สามารถค้าขายกับใครทั่วประเทศได้ ต้นทุนการใช้เงินลดลงมากสำหรับทุกคนในประเทศไทย

ส่วนห้างร้านต่างๆ ก็ต้นทุนสูงมาก แต่ถ้าเรามานั่งคิดเรื่องการยกระดับผลิตภาพในเรื่องของระบบการชำระเงิน มันสร้างผลกระทบไปกว้างไกลมากทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถทำได้ และทำได้อย่างมีอิมแพ็คที่ค่อนข้างแรง เรื่องที่เกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลยังทำได้อีกมากมายเรื่อง สร้างรากฐานใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนหลักของระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินใหม่ๆ ถ้าตั้งใจจะทำได้จริง และมันต้องอาศัยความร่วมมือของหลากหลายส่วน ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบพร้อมเพย์ก็เป็นตัวอย่างที่ทำได้ และผมเชื่อว่าเปลี่ยน

ปฏิรูปวิสาหกิจ

ส่วนเรื่องปฏิรูปวิสาหกิจ **ดร.วิโร** กล่าวว่า พุฒกันมานานว่าเราอยากปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพราะรัฐวิสาหกิจเป็นต้นทุนของพวกเราทุกคนนะ ปฏิรูปและเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องกลไกทางการเงิน แต่ลองนึกถึงการบินไทย การบินไทยเป็นสายการบินที่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ด้วยตัวของ โดยไม่ต้องอาศัยเงินจากภาครัฐในช่วงโควิดที่ผ่านมา รอบนี้เพียงแต่รัฐถอยออกให้เขาปลดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ ให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปลดไขมัน และกลับเข้ามาปรับโครงสร้างทั้งที่มันเป็นปัญหาสะสมมานาน หลายแห่งบอกว่าการทำไม่ได้เพราะติดความเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่การบินไทยเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่าทำได้ และทำได้จริง และกลับมาแข่งขันกับสายการบินนานาชาติใหม่ โดยไม่ต้องใส่เงินของรัฐเข้าไปเลย

อย่างไรก็ตาม รัฐต้องลดความเป็นอุปสรรค เป็นการอำนวยความสะดวก เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปทำ ให้เขาทำเพื่อเกิดผลจริง ในเรื่องการศึกษาที่มีตัวอย่างช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา กองทุนสร้างความสำเร็จภาคทางการศึกษา เราเห็นปัญหาเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนหลุดออกจากระบบการศึกษาเยอะมาก เรามองว่าเรามีนโยบายที่ให้เรียนฟรี แต่จริงๆ แล้วต้นทุนของเด็กหนึ่งคนไปโรงเรียน ไม่ใช่เป็นค่าเล่าเรียนเท่านั้น มันมีเรื่องอื่นๆ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ทำให้เกิดขึ้นและกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง อาศัยเทคโนโลยี อาศัยองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อไปลดโอกาสที่เด็กจะหลุดออกจากการศึกษา

"เราควรที่จะทุ่มเทสร้างทรัพยากร เป็นเรื่องของการลงทุนเพื่ออนาคต เวลาที่เราพูดถึง เราอยากเห็นการลงทุนในภาคเอกชนก็พอ निकออก แต่ในภาคนโยบายสาธารณะ ภาครัฐบาลก็มีบทบาทที่จะต้องลงทุน" **ดร.วิโร** กล่าว

ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ส่วนกรณี **คุณเศรษฐภูมิ** ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติค่อนข้างกังวลกับดิจิทัลวอลเล็ต กับเงินห้าแสนตอนต้น ตอนหลังเหลือสี่แสนห้า และอนาคตไม่รู้จะเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไร และมองว่าถ้าไปช่วยกลุ่มเปราะบางจริงๆ สิทธิกว่าล้านคนจะตรงเป้าหมายมากกว่าการที่จะเหวี่ยงไปทั้งก่อนหน้านั้น **ดร.วิโร** ระบุว่า หลักเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะที่ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือเราไม่เห็นว่าเกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ากับการใช้เงิน อันที่สองมันบันทึกความมั่นคงกับฐานะการคลังของประเทศด้วย

เรื่องนี้เราอาจจะต้องถอยหลังมาก้าวหนึ่งแล้วดูในภาพใหญ่ ว่าท้ายๆ จะให้นโยบายสาธารณะของประเทศไทย ไปทำเรื่องสำคัญ เรื่องที่จำเป็น ทำด้วยความมั่นใจว่าจะเกิดประสิทธิผล เกิดความเหมาะสม เพราะเรามีนโยบายที่สร้างความ

เสถียรภาพที่สร้างความเสียหาย สร้างผลข้างเคียงที่มีความเสียหายกับประเทศมาก่อนข้างมาก มองย้อนกลับไป จำนำข้าว อันนั้นก็ใช้เงินเยอะ ก็ทำลายโครงสร้างของตลาดข้าว คนหันมาผลิตข้าวเบาเพื่อที่จะให้ปริมาณข้าวที่มากที่สุด ทุกวันนี้ก็ยังชำระหนี้ตรงนั้นไม่หมด หรือนโยบายอย่างเช่น รถคันแรก ที่รัฐบาลให้ภาษีสำหรับรถคันแรก ฟังดูก็อาจจะมีเป้าหมายดี อาจจะช่วยแก้ปัญหาอุตสาหกรรมรถยนต์ หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 54 แต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ขายรถได้ตีปีเดียว ทุกคนซื้อส่งหน้าไปหมดแล้ว อีกปีหนึ่งยอดขายก็ตกทันที นโยบายอัดฉีดในด้านดีมานด์แรงๆ อาจจะทำให้เกิดผลในปีที่สองปีที่สามถัดไป เมื่อนโยบายอ่อนแรงลง ในภาคธุรกิจไม่มีใครมาขยายการผลิตเพื่อตอบเจ็บบีเดียว เขาต้องมองความต่อเนื่อง อีกผลหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่า คนไปกู้หนี้ยืมสิน ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนี้ครัวเรือนกระโดดขึ้นมา เพราะไปออกรถใหม่ เพื่อจะได้เงินชดเชย

ส่วนหนี้ครัวเรือนขณะนี้มีมากถึง 90%

ดร.วิโร มองว่า เป็นผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เป็นเรื่องที่สำคัญของนโยบายสาธารณะ ต้องคิดให้รอบคอบ วันที่มากังวลถ้าพูดถึงโครงสร้างในการทำนโยบายสาธารณะ ภาคการเมืองเขาก็ชัดเจน ต้องมีนโยบายหาเสียง ซึ่งในช่วงหลังไปให้น้ำหนักกับประชานิยมหวังผลสั้นๆ มากขึ้น ขณะเดียวกันต้องมีภาคราชการ ข้าราชการที่ต้องยึดหลักและจะต้องนำเสนอโยบายและเป็นนโยบายที่มองประโยชน์ระยะยาวของประเทศ ไม่ใช่หันไปทำตามแรงกดดันของภาคการเมือง

ดร.วิโร ยังมองการปรับลดโซลัดของ **ดิจิทัลวอลเล็ต** ลง และตั้งงบกลางปี 68 ก็ตั้งไว้เกือบสามแสนล้าน รวมกันแล้วสองก้อนก็สี่แสนห้าหมื่นล้าน แล้วก็ประกาศว่าเดือนธันวาคมได้แน่นอน นั่นมีความห่วงกังวล เรื่องที่เห็นได้ชัดคือเรื่องค่าเสียโอกาส แต่สถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เอาไปทำเรื่องอื่นที่อัดฉีดได้เร็ว มีเป้าหมายชัดเจน ในปีที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจก็มีแรงขับเคลื่อนทางภาคการคลังได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ ตัวเลขของสภาพัฒน์ก็จะเห็นได้ชัดว่า เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเงินของภาครัฐไม่ออก ปัจจัยหนึ่งเพราะว่าเราตั้งรัฐบาลช้า งบประมาณก็ช้า แต่การที่เราไปตั้งงบกลางไว้เฉพาะสำหรับโครงการเฉพาะโครงการเดียว ซึ่งยังมีไม่แน่นอน ค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือ โครงการที่กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่จะทำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเงินตรงนั้นมันก็ลดน้อยถอยลง อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเสียโอกาส

ส่วนเรื่องของกาลีโน เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ **ดร.วิโร** มองว่า อาจจะช่วยให้มีรายได้คนเข้ามาเล่น แต่ผมว่ามันถ่วงถ่วงไม่ใช่เป็นนโยบายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนในภาพใหญ่

และผลข้างเคียงมีเยอะ โดยเฉพาะผลข้างเคียงทางสังคม เยอะมาก คือเราจะต้องคิดนโยบายที่ตอบโจทย์เรื่องของการเพิ่มผลิตภาพของประเทศในระยะยาวมากกว่าทำแต่เรื่องกาสิโน กัญชา

“กลับไปสี่คำที่พูดกันตอนต้น เรื่องของในระดับประเทศ คุณภาพใหญ่ ไปรดักทิวตี้, อินคูสทิวตี้, อิมมูนิตี้, อแดปติวิตี้ แต่สำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นประชาชน ทำธุรกิจเอสเอ็มอี คนทำงาน ผมว่ากลับมาเรื่องของไปรดักทิวตี้ เรื่องของผลิตภาพ เราอาจจะต้องทบทวนเรื่องที่เราทำให้ดีขึ้น ให้เก่งขึ้นกว่าเดิมได้ไหม แนนอนว่าบริบทสังคม บริบทการเมืองอาจจะไม่เอื้อ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำสิ่งที่ทำอยู่ให้สามารถทำได้ โลกกำลังเปลี่ยนแปลง สุดท้ายก็ดูแลกำลังใจให้ดี ถ้าใจดี ไปรดักทิวตี้ก็ดี” **ดร.วิโรไท** กล่าวสรุป.



'คลัง'ไขว้ล้อมแก้หนี้นอกระบบแล้ว1.65หมื่นราย

นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง ที่ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ ว่า ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2566-14 ส.ค.2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว 16,593 ราย ยอดอนุมัติรวม 783.13 ล้านบาท โดยมีจำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากการแถลงข่าวของกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2567 ทั้งสิ้น 738 ราย หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 4.65% และเป็นยอดอนุมัติที่เพิ่มขึ้น 26.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 3.56%

รัฐบาลโมเดล "ตลาดนัด" เสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตลาดกลางคืน อู้ฟู่



"กทม.- กทพ." เดินหน้าเปิดตลาดนัดขยายพื้นที่การค้า สร้างโอกาสแก่ประชาชน ล่าสุด เปิดตลาดใต้สะพานเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แนวคิดเน้นคำนึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าผลกำไร เสริมรายได้ชุมชน พร้อมเล็งขยายผลพื้นที่ ขณะเดียวกัน รัฐบาลเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย 3 เดือน ดีเดย์ 20 ส.ค. 2567 ลดค่าเช่าแผงร้านค้า สังกัดกระทรวงต่างๆ และแผงค้าสังกัด กทม.

สัปดาห์ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งเพิ่งพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมตลาดใต้สะพานเพลินจิต ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศอย่างชื่นมื่น โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และ รวม.คมนาคม และ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้การต้อนรับ

โดยมองว่าการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ทั้งทางการค้า สวนสาธารณะ และสนามกีฬา ช่วยประชาชนในหลายมิติ ทั้งใช้ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้พื้นที่เพื่อประกอบอาชีพ พร้อมกับมีข้อสังเกตเรื่องการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่อื่นๆ ให้พิจารณาพื้นที่ที่มีทำเลเหมาะสมต่อการค้าขาย หรือส่วนพื้นที่ไหนไม่เหมาะสมแก่การค้าขายให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สวนกีฬา ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ด้วย

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่าตั้งแต่มีพื้นที่ใต้ทางด่วนใต้มีการซ่อมแซม จัดการพื้นที่ให้ผู้ประกอบการการค้าขายได้ โดยมีการวางแนวป้องกันน้ำฝนรั่วซึมจากบนสะพาน นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ในการดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในส่วนอื่นๆ เช่น พื้นที่สีลม จำนวน 23 ไร่ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ CSR ต่อไป อย่างไรก็ตาม พื้นที่สีลมและส่วนอื่นๆ ยังเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะไม่มีทางเข้าเหมือนพื้นที่ส่วนนี้

พร้อมกันนี้ รัฐบาลเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหา เสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายชัย วัชรรงค์ รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามแนวความคิดตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือแบ่งเบา ผู้ประกอบการรายเล็ก เติบโตเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน และลดภาระค่าครองชีพครั้งใหญ่ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะขับเคลื่อนโครงการนี้ กำหนดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 20 ส.ค.-20 พ.ย. 2567 แบ่งเป็นโครงการต่างๆ

อาทิ ลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็ก จะร่วมกับภาครัฐทุกกระทรวง ทำการลดค่าเช่าร้านค้า ค่าเช่าแผงตลาด กว่า 30,000 แผง โดยมีตลาดที่อยู่ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตลาดในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่สำคัญ รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นต้น

ด้าน **นายภูมิธรรม เวชยชัย** รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ทำแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือน เพราะเห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชน โดยโครงการนี้จะทำให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ ดิจิทัลวอลเล็ต ช่วยสร้างรายได้ ลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชน โดยเน้นที่ SME ผู้ประกอบการรายเล็ก ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มาช่วย

เป้าหมายในการลดรายจ่าย เช่น จัดสถานที่ออกร้านให้กับเกษตรกร ผู้ค้ารายย่อยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าเช่าแผง หรือลดราคาให้มากที่สุด ได้ใจจากประชาชนมหาศาลไทย ใช้ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงาน มีพาณิชย์จังหวัดขับเคลื่อน และใช้สถานที่ท่องเที่ยว ตลาดใหญ่ต่างๆ ทั่วประเทศ และกระทรวงกลาโหมมีพื้นที่ 3,000 กว่าแห่ง ที่สามารถ

เข้าไปใช้ได้ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขายสินค้าเป็นกรณีพิเศษ และจะมีรถของกลาโหมมาทำรถโมบาย

ขณะที่ **นายศรัชย์ โทวานิชกุล** รักษาการ ผอ.สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร (สงต.) เปิดเผยแผนการช่วยเหลือผู้เช่าแผงค้าและส่งเสริมการขายในตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. โดยมีแผนดำเนินงานตามนโยบายโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยลดค่าเช่าแผงค้าร้อยละ 50 ให้กับผู้ค้าที่อยู่ในตลาดภายใต้การกำกับของสำนักงานตลาดฯ ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างเดือน ก.ย. - ธ.ค. 2567

รวมทั้งส่งเสริมให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในตลาด ขอความร่วมมือผู้ค้าลดราคาสินค้า มีโปรโมชั่น การแสดงดนตรี การละเล่น และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้มีผู้มาจับจ่ายสินค้าในตลาดมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้ทุกฝ่าย

นอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในตลาดนัดของรัฐที่นำจับตาคือธุรกิจตลาดนัดตลาดกลางคืนของเอกชน เปิดใหม่คึกคัก อาทิ จี้อัดเฟร์ แดนเนรมิต, เซฟวันโกสายไหม ฯลฯ สะท้อนธุรกิจตลาดที่มีศักยภาพที่จะเติบโตเพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

รายงานของ **บ.ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย** ที่ปรึกษาและตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เปิดเผยว่า ตลาดนัด (open-air markets) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก (retail property market) ตัวเลขจำนวนผู้เช่าในตลาดประเภทนี้ที่มักสูงกว่า 90% ซึ่งสะท้อนว่ามีความต้องการพื้นที่ค้าปลีกสูงมาก

ธุรกิจตลาดนัดทำได้ดีก็เป็นเสือนอนกิน สำหรับค่าเช่าพื้นที่ของตลาดนัดมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ทำเล ขนาดร้าน ระยะเวลาสัญญา รวมถึงประเภทสินค้าที่ขาย โดยแบ่งได้คร่าวๆ เช่น พื้นที่ขนาดเล็ก หรือร้านชั่วคราว มักเป็นการเช่าแบบรายวัน ซึ่งอาจมีราคาตั้งแต่ 100 - 200 บาทต่อวัน หากเป็นร้านแบบถาวร ขนาดใหญ่ มีโครงสร้างถาวรแข็งแรงกว่า โดยมักจะเป็นการเช่าแบบรายเดือน ในระดับหลักพันถึงหลักหมื่นบาท เหลือจะอยู่ที่ 400-1,000 บาทต่อตร.ม.ต่อเดือน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ตลาดนัดเป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจชุมชน เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาซื้อขายมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ของสด ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป ขนม อาหารทะเล เสื้อผ้า และอื่นๆ

เรียกได้ว่าตลาดนัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนก่อให้เกิดรายได้ในระดับฐานรากกันเลยทีเดียว